



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลควนศรี

ตามที่เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนศรี จำนวน ๒ อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยทำการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการจัดจ้างบุคคลผู้ได้รับการเลือกสรรเท่าที่มีตำแหน่งว่างโดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ติดกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าเทศบาลตำบลควนศรีได้เปิดรับสมัครเลือกเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๒. เทศบาลตำบลควนศรีจะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีมติเห็นชอบ ซึ่งเทศบาลตำบลควนศรีจะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

(นายธีระ โพธิ์เพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลควนศรี
แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลควนศรี ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รหัส ประจำตัว สอบ	สังกัด / ตำแหน่ง / ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑ ๒	๐๐๒ ๐๐๓	<u>สำนักปลัดเทศบาล</u> <u>ตำแหน่งแม่บ้าน</u> นางอารีย์วรรณ บุญประเสริฐ นางนฤดี คุมเสถียร	เทศบาลตำบลควนศรี จะดำเนินการจ้างผู้ ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.สุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบ ซึ่ง เทศบาลตำบลควนศรีจะแจ้งผู้ผ่านการ เลือกสรรให้ทราบต่อไป
๑	๐๑๗	<u>กองคลัง</u> <u>ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</u> นางธัญญารัตน์ ลือหล้า	เทศบาลตำบลควนศรี จะดำเนินการจ้างผู้ ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.สุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบ ซึ่ง เทศบาลตำบลควนศรีจะแจ้งผู้ผ่านการ เลือกสรรให้ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายธีระ โพธิ์เพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี